



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

## มกอช. จับมือเทศบาล ส่งเสริม GAP เชียงรุ๊ก

มกอช. หรือ นายกเทศมนตรี (คุณจรัส ไชยยา) และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิใจแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นในการร่วมจัดทำโครงการส่งเสริม GAP ในพื้นที่ ทำแปลงสาธิต GAP ใช้เป็นแนวทางศึกษาและเรียนรู้ เพื่อขยายระบบมาตรฐานฟาร์มเข้าสู่ฟาร์มของเกษตรกร

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ กล่าวว่ จากความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ในการจัดอบรมโครงการ Q อาสา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร และการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม รวมทั้งสร้างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่คำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ GAP ทำให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย หรือเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนวทางการผลิตที่ถูกต้องแก่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ถ้าอยู่ในระบบกลุ่มก็สามารถเป็นที่ปรึกษากลุ่มหรือเป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม โดยได้จัดการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ได้ผ่านมา และได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นอย่างมาก นำไปสู่การหารือในการจัดทำโครงการส่งเสริม GAP ในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น”

GAP หรือ จี เอ พี (Good Agricultural Practice) หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ซึ่งก็คือการปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค อันเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการสร้างความปลอดภัยอาหาร เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญ ทั้งความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคคนไทยและการส่งออก มาตรฐานจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยอาหารของประเทศ และ GAP ก็เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบาย From Farm to Table

“จากการหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแกนพัฒนาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการส่งเสริม GAP ในพื้นที่ ทางเทศบาลฯ จะมอบพื้นที่ของเทศบาลเพื่อใช้ในการทำแปลงสาธิต GAP รวมทั้งจัดเกษตรกรที่ผ่านการอบรม Q อาสา ที่สนใจเข้าร่วมจัดทำแปลง GAP โดยเบื้องต้นจะทำการแปลงผักชนิดต่าง ๆ และข่าวเพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา และขยายระบบมาตรฐานฟาร์มเข้าสู่ฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักส่งเสริมมาตรฐาน และสำนักกำหนดมาตรฐาน หน่วยงานในสังกัดของ มกอช. เข้าไปสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด เพราะโครงการนี้นับเป็นความร่วมมือของ มกอช. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายโครงการไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป” นายศักดิ์ชัย กล่าว